



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

KỶ HỢP THỨ NĂM, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Tiếp tục tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn



Tiếp tục chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm, ngày 5/6, Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung về nhóm vấn đề: Thực trạng thị trường lao động ở nước ta hiện nay, vấn đề giải quyết việc làm trong nước và đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc

theo hợp đồng. Các giải pháp nâng cao chất lượng dạy nghề; dạy nghề theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp và theo nhu cầu xã hội. Công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em; giải pháp khắc phục tình trạng bạo hành và xâm hại trẻ em. Tham gia chất vấn, đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình chất vấn Bộ trưởng 2 vấn

đề: Thứ nhất, hiện nay các biện pháp phân luồng học sinh phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa đạt được hiệu quả, cùng với việc mở rộng hình thức xét tuyển nên cơ hội trúng tuyển vào đại học để dành hơn đã làm cho công tác tuyển sinh của các trường cao đẳng, trung cấp gặp nhiều khó khăn, có thể đây là "nút thắt" trong việc thực hiện

tự chủ của các trường trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và Bộ trưởng có giải pháp gì để tháo gỡ "nút thắt" này. Thứ hai, đề nghị Bộ trưởng cho biết khi nào mới thực hiện việc phân loại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tạo môi trường

(Xem tiếp trang 4)
VŨ SƠN TÙNG
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm (2016 - 2018) của thành phố ước đạt 13,01%

(Xem tin trang 4)



Đông chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Ảnh: THÀNH TÂM

Chấp hành nghiêm đề án sản xuất vụ mùa

Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị tổng kết các mô hình sử dụng phân bón vi sinh, sản xuất lúa "3 giảm 3 tăng", triển khai công tác trồng trọt và bảo vệ thực vật trong tình hình mới và một số văn bản pháp luật liên quan do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Đông Hưng tổ chức sáng ngày 5/6.

Vụ xuân năm 2018, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã tổ chức thực hiện mô hình thí điểm sử dụng phân bón vi sinh Power Ant trên cây lúa tại 13 điểm trong tỉnh với diện tích 3.200ha. Power Ant là phân bón vi sinh thân thiện với môi trường có tác dụng cải tạo đất và bổ sung dinh dưỡng hữu cơ, các nguyên tố vi lượng giúp cho lúa

(Xem tiếp trang 4)
LƯU NGÂN

► Toàn tỉnh thu hoạch khoảng 12.000ha lúa xuân

Thời điểm này, toàn tỉnh đã thu hoạch được khoảng 12.000ha lúa xuân, đạt 15% diện tích gieo cấy. Theo đánh giá của ngành Nông nghiệp, vụ xuân năm nay tiếp tục được mùa, năng suất lúa bình quân toàn tỉnh ước đạt trên 71 tạ/ha. Dự kiến thời điểm thu hoạch rộ vào nửa cuối tháng 6.

Để chủ động ứng phó bão số 2, tránh tư tưởng chủ quan, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, các địa phương cần khẩn trương chỉ đạo, huy động lực lượng thu hoạch diện tích lúa xuân có thể thu hoạch được với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", đồng thời có phương án chống úng, bảo vệ diện tích lúa và hoa màu chưa thu hoạch.

Vụ xuân 2018, toàn tỉnh gieo cấy được 78.774ha, trong đó giống lúa chất lượng cao khoảng 33.000ha, chiếm 42%; lúa lai 11.000ha, chiếm 14%; còn lại là giống lúa thuần năng suất.

► Tham quan trung tâm nghiên cứu sản phẩm mới của Thái Bình Seed

Sáng ngày 5/6, gần 400 đại biểu đại diện một số đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo các huyện, thành phố, giám đốc các HTX nông nghiệp trong tỉnh đã tới tham quan trung tâm nghiên cứu sản phẩm mới của Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình (Thái Bình Seed) tại xã Đông Cường (Đông Hưng).

Là một trong những công ty giống cây trồng lớn nhất cả nước, Thái Bình Seed đã và đang đi đầu trong việc khảo nghiệm, lai tạo, chọn tạo ra những giống lúa cho năng suất, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phù hợp với xu thế phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ.

Trực tiếp tham quan khu vực khảo nghiệm, trình diễn các giống lúa mới, các đại biểu đánh giá cao mô hình nghiên cứu, chọn tạo, kiểm nghiệm các loại giống cây trồng của Thái Bình Seed nói chung, dành sự quan tâm đến một số giống rất triển vọng như Đông A1, TBR279, Phức Thái 168, ĐC 2... Các đại biểu mong muốn Thái Bình Seed sẽ tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng nông dân trong sản xuất; nghiên cứu, đưa ra nhiều giống lúa có phẩm chất tốt để góp phần nâng cao giá trị sản xuất cho nông dân.

NGÂN HUYỀN

► CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BẮC THÁI BÌNH Triển khai phương án tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2018

Sáng ngày 5/6, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình tổ chức hội nghị triển khai phương án tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2018.

Vụ mùa năm 2018, các huyện trong hệ thống thủy lợi Bắc Thái Bình phấn đấu gieo cấy 46.683ha, năng suất đạt khoảng 60,2 tạ/ha. Ngoài ra, các huyện còn gieo trồng 3.174ha cây màu hè thu và 22.586ha cây màu vụ đông. Để bảo đảm phương án tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2018, đến thời điểm này, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình đã hoàn thành công tác tu bổ, sửa chữa công trình chống lũ, úng, nhất là các trạm bơm tiêu lớn. Bên cạnh đó, Công ty yêu cầu các xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thành viên xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, chú trọng kế hoạch lấy sa, phòng, chống úng. Thường xuyên tổ chức giải tỏa, khơi thông dòng chảy, bảo đảm khả năng dẫn, tháo nước từ hệ thống kênh mương mặt ruộng đến hệ thống sông dẫn, sông trực. Xây dựng phương án chống úng chung cho toàn hệ thống và riêng cho từng vùng úng, từng trạm bơm tiêu dưới đê...

PHẠM HƯƠNG

• Kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động

Sáng ngày 5/6, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động tỉnh đã kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại Công ty Cổ phần Cerinco Hà Nội, khu công nghiệp Tiên Hải.



Công nhân Công ty Cổ phần Cerinco Hà Nội kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Đây là doanh nghiệp chuyên sản xuất gạch ốp ceramic, đang sử dụng 240 lao động, sản lượng trung bình 11.000m²/ngày. Qua kiểm tra, về cơ bản doanh nghiệp đã thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm ATVSLĐ; thành lập bộ phận ATVSLĐ; có các biện pháp về kỹ thuật an toàn và phòng, chống cháy, nổ đối với từng khu vực sản xuất; xây dựng được các phương án, tổ chức tập huấn, diễn tập về công tác ATVSLĐ...

TRỊNH CƯỜNG

• Tập huấn công tác người cao tuổi

Sáng ngày 5/6, Ban Công tác người cao tuổi tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác người cao tuổi (NCT) năm 2018 cho trên 300 đại biểu là trưởng ban đại diện hội NCT các huyện, thành phố, chủ tịch hội NCT các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Công tác người cao tuổi tỉnh đã triển khai kế hoạch "Tháng hành động vì người cao tuổi" năm 2018, trong đó tập trung vào các hoạt động: đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò của NCT trong cộng đồng; vận động các nguồn lực hỗ trợ cải thiện đời sống cho NCT cô đơn không nơi nương tựa, NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe NCT và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho NCT... Các đại biểu dự hội nghị còn được quán triệt Luật Người cao tuổi; Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt đề án thành lập, nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020...

NGUYỄN CƯỜNG

Chủ động tưới, tiêu cho sản xuất vụ mùa, vụ đông

(Xem trang 2)



Trạm bơm tiêu Lịch Bài (Kiến Xương).

Xây dựng các mô hình không khói thuốc

(Xem trang 3)